

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓
(จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒,๑๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๙๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายพนมพร ตัญญาศ ป้องกันจังหวัดลำปาง
 - ๖.๒ นางสาวเปรมิศา เทพอด นิตกรชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวสำนวน อินทร์อินทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 - ๖.๔ นางนรธนา บุญยวง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
จ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา	
			บาท	สต.
๑	จัดทำแผนดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง โดยนำเสนอรูปแบบและแนวคิด วิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรวมถึงรายละเอียดวิธีการและลำดับขั้นตอนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นเตรียมการเบื้องต้นจนกระทั่งการส่งมอบงาน และแผนการดำเนินงานจะต้องมีความชัดเจนสมบูรณ์และนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งจัดหาสถานที่ ให้มีความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงาน ฯ	๑ งาน	-	
๒	เสนอแนวคิดการจัดการแสดงวีรกรรมอันหาญกล้าและเสียสละ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเวลาในการแสดงไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ตอน มีเนื้อหา ประกอบด้วย (๑) ตอนทำประลองไต่กับมังสามเกียรติ (๒) ตอนแสดงแสนยานุภาพยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง (๓) ตอนประกาศอิสรภาพ (๔) ตอนคัดเลือกช้างทรง (๕) ตอนยุทธหัตถี (๖) ตอนพระแสงดาบคาบค่าย (๗) ตอนอื่น ๆ ที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ๑ ตอน ให้ผู้เสนอราคาพิจารณาถึงความสอดคล้องความเหมาะสมในการดำเนินเนื้อเรื่องซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบเนื่องมาจนถึงพระมหากษัตริย์ไทยในรัชสมัยต่อมาตราบรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยมีความวัฒนาถาวรสืบมาจวบถึงปัจจุบัน	๑ งาน	-	
๓	จัดประชุมคณะทำงานจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ภายหลังจากได้มีการส่งมอบแผนการดำเนินงาน โดยจัดประชุมตามวัน เวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ (๑) นำเสนอแผนการดำเนินงาน รูปแบบ เทคนิค พิธีเปิดฯ โครงเรื่องและเนื้อหา ฯลฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ (๒) จัดเตรียมอาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง	๑ งาน	๕,๐๐๐	๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา	
			บาท	สต.
๔	นำเสนอรูปแบบ เทคนิค พิธีเปิดฯ โครงเรื่องและเนื้อหา เสียง (Script Storyline Storyboard) ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปางและของชาติไทยพระมหากษัตริย์คุณของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชสมัยต่าง ๆ พระราชประวัติและพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจวบถึงยุครัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ให้นำเสนอใจ ผสมผสานกับจินตนาการผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับอย่างไม่มีผิดเพี้ยนและไม่หมิ่นเหม่ต่อการเผยแพร่ โดยจัดทำบทการแสดงชาวดเสียง (เสียงบรรยาย) ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอจะต้องเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและแผนการดำเนินการผลิตอย่างละเอียดและชัดเจนให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ หากผลการออกแบบ มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม	๑ งาน	-	
๕	ผลิต VTR ประกอบการแสดง แสง สี เสียง ตามรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง จำนวน ๑ เรื่อง ผลิตด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD ภาพและเสียงจะต้องสามารถนำไปใช้ได้คมชัด ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที โดยเนื้อหาต้องมีภาพประกอบที่เหมาะสมทำให้เกิดความสนใจและเป็นที่น่าสนใจทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิก และหรือ Animation ภาพมุมสูง พร้อมการบรรยายเป็นภาษาไทย และพร้อมบทบรรยาย (Sub Title) ภาษาอังกฤษทั้งนี้ข้อมูลด้านเสียงและภาพที่นำมาใช้ในการลำดับภาพ ต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าจ้าง และจะต้องปรับแก้ไขงาน VTR ตามที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ว่าจ้างจนกว่าจะเป็นที่พอใจและตกลงร่วมกัน โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปางและของชาติไทย พระมหากษัตริย์คุณของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชสมัยต่าง ๆ พระราชประวัติและพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จวบยุครัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในด้านต่าง ๆ พอสั่งเซป และภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน	๑ งาน	๕๐,๐๐๐	๐๐

ร	รายการ	จำนวน	ราคา	
			บาท	สต.
	ไปทรงเยี่ยมนครลำปาง ตลอดจนกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์องค์ที่จังหวัดลำปางจัดให้มีขึ้นหรือตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนดตามความเหมาะสม	๑ งาน		
๖	<p>จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง เป็นเวลา ๑ คืน ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ (ไม่รวมวันซ้อมการแสดง) คืนละอย่างน้อย ๑ รอบ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแนวคิดการจัดรูปแบบตามข้อ (๑๐.๑.๕) การแสดงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) ตัวละครนำดำเนินเรื่องผ่านนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไม่น้อยกว่า ๒ คน</p> <p>(๒) จัดสร้างฉากในการแสดงแสง สี เสียง ให้เหมาะสมตามเนื้อหาการแสดง</p> <p>(๓) จัดให้มีระบบแสงสีเสียงผ่านเทคนิค Visual Effect โดยใช้ระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานหรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างเหมาะสม อาทิ เอฟเฟ็ค พลุ เลเซอร์ และต้องมีความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา</p> <p>(๔) จัดให้มีช่างแสดงประกอบแสงสีเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เชือก และแสดงยุทธหัตถีได้ โดยให้จัดลักษณะเครื่องทรงช้างศึกคู่บารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ เชือก</p> <p>(๕) จัดให้มีม้าแสดงประกอบแสง สี เสียง ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว</p> <p>(๖) จัดให้มีนักแสดงประกอบฉาก ชายหญิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน</p> <p>(๗) จัดให้มีผู้กำกับที่มีผลงานกำกับการแสดง แสง สี เสียง และต้องแสดงผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ไม่น้อยกว่า ๑ คน พร้อมแนบหนังสือยืนยันการเป็นผู้กำกับการแสดงให้กับผู้รับจ้าง</p> <p>(๘) จัดให้มีผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง แสง สี เสียง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน</p> <p>(๙) ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อประกอบการแสดง แสง สี เสียงพร้อมบทบรรยาย (Sub Title) ภาษาอังกฤษ</p> <p>(๑๐) จัดหาที่นั่งสำหรับผู้ชมการแสดงไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ที่นั่ง สำรองเก้าอี้พลาสติกอีกจำนวน ๕๐๐ ตัว ทั้งนี้ให้พิจารณาจากสภาพพื้นที่รองรับตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด</p> <p>(๑๑) จัดชุดรับแขกพร้อมตกแต่งดอกไม้ จำนวน ๓ ชุด สำหรับประธานในพิธี และผู้บริหารระดับสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ที่นั่ง และจัดเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมสำหรับ VIP จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตัว</p> <p>(๑๒) จัดหาและบริกรน้ำดื่ม/เครื่องดื่ม แก่ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดงาน และชมการแสดงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชุด</p>	๑ งาน	๑,๕๕๑,๐๐๐	๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา	
			บาท	สต.
	<p>(๑๓) ตกแต่งสถานที่บริเวณจัดงานแสดงแสงสีเสียง ให้สวยงาม สมบูรณ์แบบ สอดคล้องกับพิธีเปิดงาน และการแสดงในแต่ละตอน ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า ๑ วัน</p> <p>(๑๔) จัดให้มีจอรับภาพขนาด ๓ x ๕ เมตร ในระบบ LED อย่างน้อยจำนวน ๒ จอ พร้อมระบบกล้องดีจิตอลเพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพในบริเวณงานลานแสดง</p> <p>(๑๕) ในวันเปิดการแสดงให้จัดแท่นโพเดียมแบบล้านนาอย่างน้อย ๓ จุด ไมโครโฟนแบบก้านเล็กคุณภาพสูง พร้อมโคมไฟส่องสว่าง สำหรับประธาน ผู้กล่าวรายงาน และพิธีกรตลอดจนจัดให้มีการประดับดอกไม้ให้สวยงาม</p> <p>(๑๖) จัดให้มีการบันทึกเก็บภาพกิจกรรมทั้งแบบภาพนิ่ง วิดีโอภาพ วีดิทัศน์ ภาพมูวสูงบันทึกลง USB แฟลชไดรฟ์ และ DVD</p> <p>(๑๗) จัดให้มีระบบไฟฟ้าระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานกับพิธีเปิดงาน การแสดง แสง สี เสียง และลานชมการแสดงฯ</p> <p>(๑๘) จัดหาพิธีกรชายหรือหญิง ดำเนินรายการ ในช่วงระหว่างจัดแสดงจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน (นำเสนอข้อมูลเป็นภาษาเหนือได้)</p> <p>(๑๙) ออกแบบจัดทำแผนผัง (Floor Plan) สถานที่จัดงาน ในภาพรวม และกำหนดตำแหน่งที่ตั้งขนาดพื้นที่สำหรับจัดงานในรูปแบบ ๓ มิติ</p> <p>(๒๐) จัดประดับตกแต่งซุ้มประตูทางเข้างานด้วยการตกแต่งบรรยากาศแบบล้านนาโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง</p> <p>(๒๑) จัดให้มีการเขียนบทการแสดง โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง</p> <p>(๒๒) จัดให้มีการพากษ์เสียง ทำดนตรีประกอบ ผลิตซาวนด์ เอฟเฟ็ค ในคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นักพากษ์เสียงมืออาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p>			
๗	จัดเตรียมแท่นที่ขนาด ๔ x ๘ เมตรจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หลัง พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อจัดเป็นกองอำนวยการ จำนวน ๒ หลัง งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร จำนวน ๑ หลัง และงานการแพทย์และปฐมพยาบาล จำนวน ๑ หลัง พร้อมจัดทำป้ายไว้นิลชื่อกอง/งานปิดหน้าเด่นที่ของแต่ละกอง/งาน	๑ งาน	๒๐,๐๐๐	๐๐
๘	นำเสนอ รูปแบบ แนวทางดำเนินงานตามรายการที่ ๑ - ๔ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันทำสัญญา	๑ งาน	-	
๙	จัดทำ Logo ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับ (Theme) การจัดงาน พร้อมทั้งออกแบบการตกแต่งสถานที่การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามความเหมาะสม	๑ งาน	๒๐,๐๐๐	๐๐
๑๐	จัดทำจุดถ่ายรูปในงาน ไม่น้อยกว่า ๑ จุด ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามความเหมาะสม	๑ จุด	๒๐,๐๐๐	๐๐

ร.	รายการ	จำนวน	ราคารวม	
			บาท	สต.
๑๑	<p>จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>(๑) จัดทำสื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งปฏิทิน/สคูปข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทางวารสาร, นิตยสารอาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ประชาชาติ แนวหน้า มติชน สยามบันเทิง และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ท้องถิ่น อย่างน้อย ๕ ฉบับ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้งก่อนการจัดงาน</p> <p>(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ พร้อมผลิตสโปตวิทยุเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที จำนวน ๑ เรื่อง พร้อมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนภูมิภาคหรือสถานีวิทยุท้องถิ่นหรือสถานีวิทยุชุมชน อย่างน้อยจำนวน ๕ สถานีวิทยุ สถานีวิทยุละ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง ก่อนการจัดงานระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน</p> <p>(๓) จัดทำสื่ออินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์</p> <p>(๓.๑) จัดทำและออกแบบ Facebook Fan page ของโครงการ นับจากวันลงนามในสัญญา และบริหารจัดการตลอดจนควบคุมดูแล Fan page จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา</p> <p>(๓.๒) จัดทำและออกแบบ YouTube ดำเนินการผลิต YouTube Channel ของโครงการ บริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแล Channel ของโครงการ จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา</p> <p>(๓.๓) จัดทำผลิตคลิปสื่อไวรัล (Viral) เผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๓ ชุด โดยนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน</p> <p>(๔) จัดให้มีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำแผนรายละเอียดรูปแบบการถ่ายทอดสด (Live) อย่างน้อย ๑ ช่องทาง พร้อมระบุช่องทางในการเผยแพร่โดยละเอียด โดยนำเสนอให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ</p> <p>(๕) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรมผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อนการจัดงาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน</p>	๑ งาน	๑๓๐,๐๐๐	๐๐
๑๒	<p>จัดหารถแห่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม จำนวน ๔ คัน ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนการจัดงานในเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอแม่ทะ และอำเภอห้างฉัตร โดย</p> <p>(๑) ผลิตสโปตรถแห่เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑ นาที</p> <p>(๒) จัดทำและติดตั้งโครงไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถแห่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔ x ๑.๘ เมตร จำนวนคันละ ๒ ป้าย รวมเป็น ๘ ป้าย</p>	๑ งาน	๖๐,๐๐๐	๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา	
			บาท	สต.
๑๓	<p>จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>(๑) จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๖ เมตร ติดตั้งในบริเวณที่มีการสัญจรคับคั่ง จำนวน ๑๐ จุด (ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด) ก่อนวันจัดงาน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และรื้อถอนภายหลังการจัดงานภายใน ๕ วัน และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น</p> <p>(๒) จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ตัวหนังสือต้องมีขนาดใหญ่และมีสีสันทสวยงาม เป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น จำนวน ๕๐ ป้าย ติดตั้งในเส้นทางหลัก ที่สาธารณชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่กีดขวางและ/หรือบดบังทัศนวิสัยในการจราจรก่อนวันจัดงานฯ รวมระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และรื้อถอนภายหลังการจัดงานภายใน ๕ วัน และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น</p> <p>(๓) จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน ขนาด เอ ๓ พิมพ์ ๔ สี จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แผ่น ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ</p>	๑ งาน	๒๕๐,๐๐๐	๐๐
๑๔	<p>จัดถ่ายภาพ/วีดิโอภาพ โดยจัดหาช่างภาพเพื่อการถ่ายภาพนิ่ง บรรยากาศโดยรวมของการจัดงาน ภาพมุมสูงและช่างบันทึกวีดิโอภาพ และเสียงของการจัดงาน ตลอดทั้งการจัดงานไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมทั้งดำเนินการจัดรูปภาพและวีดิโอภาพและเสียงของการจัดงานดังกล่าวให้กับ ผู้ว่าจ้างจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด</p>	๑ งาน	-	-
๑๕	<p>ตัดต่อภาพนิ่ง และวีดิโอภาพ บรรยากาศการแสดง และบรรยากาศการรับชมการแสดง (ภาพ Hilight) ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที บันทึกลง USB แฟลชไดร์ฟ ให้กับผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด</p>	๑ งาน	-	-
๑๖	<p>สรุปผลการดำเนินงาน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมการแสดง แสง สี เสียง เป็นรูปเล่ม เอกสารรายงานบันทึกเป็นนามสกุล word และ PDF พร้อมเข้าเล่มสวยงามจำนวน ๕ เล่ม ส่วนรูปภาพให้บันทึกเป็น JPG และบันทึกวีดิโอ ในรูปแบบDVD ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที จำนวน ๕ ชุด และจัดทำเอกสารสรุปผลสำรวจความพึงพอใจให้กับผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ เล่ม</p>	๑ งาน	๒๐,๐๐๐	๐๐
๑๗	<p>จัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานทั้งโครงการเป็นภาพเคลื่อนไหว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที บันทึกลง USB แฟลชไดร์ฟ ให้กับผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด</p>	๑ งาน	๑๐,๐๐๐	๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา	
			บาท	สต.
๑๘	<p>การดูแลพื้นที่การจัดงานฯ</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง และบริเวณลานนั่งชมการแสดง ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรมอยู่ในบริเวณดังกล่าว(ก่อนการจัดงานฯ ระหว่างการจัดงานฯ เสร็จสิ้นการจัดงานฯ)</p> <p>- ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน จัดให้มีการรื้อถอนโครงสร้างอุปกรณ์การจัดงาน และดูแลทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่จัดงานทั้งหมด ภายใน ๑ วัน หลังเสร็จสิ้นการแสดง หากมีความเสียหายหรือพื้นที่จัดงานชำรุดด้วยการกระทำของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด</p>	๑ งาน	๒๐,๐๐๐	๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		๒,๑๓๖,๐๐๐	๐๐

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว